



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 833

Section: First Section/พิเศษ

วันที่: พุธ 3 มกราคม 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12546

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 89.50 Ad Value: 74,553.50 PRValue (x3): 223,660.50 ศิลป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: Now and Beyond: ทางรอดมหาวิทยาลัยยุค 'ความรู้อายุสั้น' คนอายุ...

## Now and Beyond

● พิภพ อุดร

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC)

# ทางรอดมหาวิทยาลัยยุค 'ความรู้อายุสั้น' คนอายุยาว' (1)



สองแรงหลักที่ขับเคลื่อนทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันก็คือ เทคโนโลยี และ โครงสร้างประชากร

เทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดทำให้เกิดอาชีพใหม่และองค์ความรู้ใหม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก

มีงานวิจัยที่ชี้ว่าองค์ความรู้ใหม่ในหลายศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วงเวลาแค่ 2 ปี ซึ่งแปลว่าหากเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ๆ เหล่านั้น เท่ากับความรู้ที่เราจะมีลดลงไปเหลือเพียง 50% ใน 2-3 ปี และเหลือเพียง 25% ภายใน 4-5 ปี

สอดคล้องกับงานวิจัยที่ชี้ว่าทักษะการทำงานจำนวนมากมีแนวโน้มจะล้าสมัยหรือใช้ประโยชน์ได้น้อยลงในช่วงเวลาเพียง 5 ปี นี่คือผลจากเทคโนโลยีที่ทำให้ "ความรู้อายุสั้น" ตรงกันข้ามกับโครงสร้างประชากรโลก ที่อายุขัยเฉลี่ยของคนมีแนวโน้มยาวขึ้นเรื่อยๆ มีผลการศึกษาที่ชี้ว่าประมาณ 50% ของเด็กที่เกิดหลังปี 2553 จะมีอายุยืนยาวแตะ 100 ปี

หากหันมาดูตัวเลขประมาณการประชากรไทยก็เห็นปัญหาใหญ่ 2 ประการ **ประการแรก** จำนวนประชากรไทยจะไปแตะจุดสูงสุดที่ 72 ล้านคนในปี 2572 หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะไม่เพิ่มขึ้น แต่จะเริ่มลดลงเนื่องจากอัตราการเจริญพันธุ์รวมของไทยในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.3 เท่านั้น ในขณะที่หากต้องการให้จำนวนประชากรคงที่ อัตราการเจริญพันธุ์รวมจะต้องเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ 2.1 ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะค่านิยมของคนในปัจจุบันไม่ต้องการมีลูก หรือมักจะมีแค่ 1 คนเท่านั้น

**ประการที่สอง** นอกจากจำนวนเด็ก





# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 150,000  
Ad Rate: 833

Section: First Section/ทัศนะ

วันที่: พุธ 3 มกราคม 2567

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12546

หน้า: 7(กลาง)

Col.Inch: 89.50 Ad Value: 74,553.50 PRValue (x3): 223,660.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: Now and Beyond: ทางรอดมหาวิทยาลัยยุค 'ความรู้'อายุสั้น คนอายุ...

เกิดใหม่จะน้อยแล้ว จำนวนผู้สูงวัยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเหตุที่อายุขัยคนไทยยืนยาวขึ้นเรื่อยๆ โดยในอีก 20 ปีข้างหน้า คาดว่าเราจะมีจำนวนประชากรไทยที่มีอายุเกิน 100 ปีมากกว่า 2 แสนคน ซึ่งก็หมายถึงภาระหนักของทุกภาคส่วนในการจัดโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมสวัสดิการ และงบประมาณที่จะใช้ในการดูแลประชากรไทยในอนาคต

**สิ่งที่ตามมาจากรากฐานข้างต้นคือจำนวนเด็กที่ลดลง จำนวนนักศึกษาที่จะลดลง มหาวิทยาลัยที่พึ่งพิงรายได้ค่าหน่วยกิตจากนักศึกษาจะอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆ**

ตัวอย่างคือวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเอกชนในสหรัฐต้องปิดตัวหรือถูกควบรวมเกือบ 100 แห่งในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และปัญหาที่แนวโน้มจะรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วง 2 ปีข้างหน้าที่จำนวนเด็กนักเรียนจะลดลงมากกว่า 15% จากอัตราการเกิดที่ยังคงต่ำอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทักษะและความรู้ที่เรียนไปจากมหาวิทยาลัย ก็จะไม่เพียงพอให้ทำงานไปได้จนเกษียณอย่างแน่นอน

นอกจากนี้เทคโนโลยียังเปิดพื้นที่เรียนรู้ใหม่ๆ สำหรับแทบทุกศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบที่เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นแหล่งผูกขาดองค์ความรู้ระดับสูงเพื่อการพัฒนาและอาชีพแต่เพียงแหล่งเดียวอีกต่อไป ส่งผลให้ถนนทุกสาย "ไม่" มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ผู้คนสามารถหาความรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องง้อมหาวิทยาลัย

บางแหล่งเรียนรู้อาจจะมีควมก้าวหน้าพัฒนาเรื่องใหม่ๆ ได้เร็วกว่ามหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไป ยังไม่รวมปรากฏการณ์ที่องค์กรชั้นนำภาคเอกชนสมัยใหม่ลดการให้ความสำคัญกับปริญญาและวุฒิการศึกษาโดยสนใจว่า "ทำอะไรเป็น" มากกว่า "จบอะไรมา"

มหาวิทยาลัยจึงต้องไม่ใช่แค่ "สถานศึกษา" ที่รับนักศึกษาผ่านการสอบเข้าเพื่อมาเรียนรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า ทั้งวิชาที่อยากเรียนและไม่อยากเรียน ทั้งวิชาที่ยังไม่รู้และวิชาที่รู้แล้ว ไม่ใช่รับเฉพาะเด็กมัธยมมาเรียนปริญญาตรีไม่ทันแค่รับคนทำงานมาเรียนต่อปริญญาโท/เอกหรือประกาศนียบัตร

หากแต่ต้องตอบโจทย์ **การเรียนรู้** ของคนทุกเจนเนอเรชันตั้งแต่วัยก่อนเข้ามหาวิทยาลัยไปจนถึงวัยหลังเกษียณ ซึ่งก็คือ

ความหมายของการตอบโจทย์ **การเรียนรู้ตลอดชีวิต** โดยมหาวิทยาลัยต้องทำหน้าที่เป็น "แพลตฟอร์ม" ที่เปิดให้เชื่อมโยงการเรียนรู้ทุกรูปแบบ ทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยที่ผู้เรียนยังไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นนักศึกษาด้วยซ้ำไป

เพราะสามารถเรียนสะสมไว้ล่วงหน้าได้ในระบบ "ธนาคารหน่วยกิต" และโดยไม่ต้องห่วงกังวลว่าผู้เรียนจะต้องการปริญญาหรือไม่ เพราะนั่นควรเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนตัดสินใจเองได้ มหาวิทยาลัยต้องกลายเป็นตลาดวิชาหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่เปิดให้ผู้เรียนมาซื้อความรู้และทักษะเฉพาะที่สนใจ เพื่อนำไปปรุงเป็นอาชีพในสูตรที่แตกต่างสำหรับแต่ละคน แน่แน่นอนคนที่คิดสูตรอาหารใหม่ๆ ไม่ออกก็สามารถซื้อไปตามเมนูที่มหาวิทยาลัยออกแบบไว้ให้ล่วงหน้าแล้วได้

**เมื่อประมวลจากสถานการณ์ข้างต้นเรื่องสำคัญ 5 เรื่องที่มหาวิทยาลัยในอนาคตต้องทำ จึงได้แก่**

- 1) ลดการพึ่งพิงค่าหน่วยกิต ด้วยการปรับเปลี่ยนโมเดลการหารายได้ซึ่งแน่นอนต้องเริ่มต้นจากการปรับโมเดลธุรกิจ หรือรูปแบบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยก่อน
- 2) ไม่เก็บผู้เรียนไว้ในมหาวิทยาลัยนานเกินไป ให้ออกไปเผชิญโลกอาชีพและการทำงานเร็วที่สุด ดังนั้นจึงต้องเลิกสอนเยาะๆ เลิกสอนแบบเผื่อ ประเภทเผื่อจะได้ใช้ในอนาคต ไปสู่การสอนเท่าที่จำเป็น แต่เปิดให้กลับมาเติมความรู้และทักษะเฉพาะส่วนที่ขาดหรือที่ต้องการเพิ่มเติมได้โดยสะดวกง่ายดาย
- 3) สร้างระบบประเมินเพื่อเปิดให้สามารถสะสมหน่วยกิตสำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน และนอกมหาวิทยาลัยสำหรับทั้งนักศึกษาและผู้ที่ไม่ใช่นักศึกษาในอนาคต
- 4) เปิดกว้างรับผู้เรียนทุกเจนเนอเรชันด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นที่สามารถเชื่อมต่อ และผสมผสานกันได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
- 5) เปิดช่องให้ผู้เรียนออกแบบสิ่งที่ต้องเรียนรู้ และกำหนดชื่อปริญญาเองได้ ข้อสุดท้ายนี้อาจยังคงห่างไกลแต่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างแน่นอน

**เรื่องสำคัญทั้ง 5 เรื่องนี้จะได้เจาะลึกลงรายละเอียดกันในตอนต่อไป**



# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/บทบรรณาธิการ

วันที่: พุธที่ 4 - เสาร์ 6 มกราคม 2567

ปีที่: 43 ฉบับที่: 3954 หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 75.93 Ad Value: 94,912.50 PRValue (x3): 284,737.50 ศิลป: สีสี่

หัวข้อข่าว: บทความ: การพัฒนาบำนาญผู้สูงอายุ เพื่อระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม



• **ดร.พีปกร จิรัฏฐิคุลชัย**  
ศูนย์วิจัยความเหลื่อมล้ำและนโยบายสังคม (CRISP)  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2566 ได้มีการยื่นเสนอกฎหมายร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่อาคารรัฐสภา โดยเครือข่ายประชาชน

เพื่อรัฐสวัสดิการ เครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม (We Fair) เครือข่ายสลัมสี่ภาค เครือข่ายองค์กรผู้บริโภค เครือข่ายผู้ติดเชื้ และประชาชนทั่วไป ร่วมกันยื่น 43,826 รายชื่อ ต่อ**คุณวันมูหะมัดนอร์ มะทา** ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร คุณปดิพัทธ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง และ **คุณณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์** ประธานกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม

เป็นความพยายามอีกครั้งของภาคประชาชน ที่พยายามขับเคลื่อนระบบหลักประกันรายได้และคุ้มครองความยากจนผู้สูงอายุ

เป็นความพยายามที่เต็มเปี่ยมด้วยจิตใจของการต่อสู้ หลังจากที่โดนปิดกั้น กั้นทับ หรือ **“มีบัญชีไม่รับรอง”** ข้อเสนอร่าง พรบ.บำนาญผู้สูงอายุ จากอย่างน้อย 5 ครั้ง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

เป็นความพยายามที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้เป็นสังคมที่มีความเป็นธรรม อันสะท้อนถึงความต้องการของประชาชน ต่อนโยบายผู้ชนะการเลือกตั้งที่ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง เป็นเสียงความต้องการของสังคมผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ต้องการหลักประกันรายได้ยามสูงวัย และเป็นเสียงความต้องการของประเทศผ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น **“ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย”** และ **“ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้”**

สำหรับผู้เขียนแล้ว คือ เรื่องการต่อสู้เพื่อแย่งชิงทรัพยากรทางเศรษฐกิจกลับคืนมา ไม่แตกต่างจากการต่อสู้ของแรงงานเรื่องวันลาคลอด เมื่อปี 2536 หรือ 3 ทศวรรษที่แล้ว แรงงานหญิงมีครรภ์ที่ต้องออกไปประท้วงอดข้าว และ กรีดเลือดจนได้สิทธิวันลาคลอดได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 60 วัน เป็น 90 วัน อันทำให้แรงงานหญิงที่ทำงานออฟฟิศ ได้รับอานิสงฆ์ผลประโยชน์ไปด้วย

ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจโดยการกดขี่ขูดรีดแรงงาน และการเอารัดเอาเปรียบโดยกลุ่มทุน โดยเฉพาะไม่กีดหน้าลูกบนยอด

# การพัฒนาบำนาญผู้สูงอายุ เพื่อระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม



ปิรามิด อันตรอบคลุมชีวิตคนไทยในทุกมิติแน่นอนว่า การลดความเหลื่อมล้ำจะต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนโดยตรงจากภาคการเมือง หรือ ผู้ที่จะมีอำนาจในการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่ข้อสรุปที่มีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐศาสตร์และทางศีลธรรม

การจัดสรรทรัพยากรให้เป็นธรรมมากขึ้น จะสามารถปรากฏเป็นจริงได้ จึงขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นจริงจังของรัฐบาล โดยเราสามารถมีงบประมาณสำหรับระบบสวัสดิการคนไทย และการลงทุนในอนาคตของประเทศ โดยการเพิ่มรายได้จากภาษี และปฏิรูปการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนสมทบการออมในวัยทำงาน ตามข้อเสนอและรายงานการศึกษาจากนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำ และ องค์การระหว่างประเทศหลายหน่วยงาน ตลอดจนหลายทศวรรษที่ผ่านมา

รายงานในปีนี้ของธนาคารโลกเรื่อง “การประเมินรายได้และรายจ่ายภาครัฐของประเทศไทย-การส่งเสริมอนาคตที่ทั่วถึงและยั่งยืน” จึงเสนอให้ประเทศไทยสามารถปฏิรูปเศรษฐกิจให้มีความเท่าเทียมและความยืดหยุ่น (resilience) มากขึ้นได้ โดย

1. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ
2. เพิ่มการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
3. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและนโยบายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปฏิรูปภาษี “แบบก้าวหน้า” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการใช้จ่ายภาครัฐที่จะเพิ่มสูงขึ้น เพราะการเข้าสู่สังคมสูงวัย จะเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านบำนาญ สวัสดิการผู้สูงอายุ และ สวัสดิการ

รักษาพยาบาล ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดของการเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญต่อการเพิ่มงบประมาณภาครัฐด้านความช่วยเหลือทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ซึ่งอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานสากล

**ดร.เศรษฐภูมิ สุทธิวานทฤพุมิ** ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เคยกล่าวในปาฐกถาว่า อนาคตของเศรษฐกิจไทย จำเป็นต้องกระจายอย่างทั่วถึง (inclusive) ไม่ใช่เติบโตแบบกระจุกอยู่เพียงบางกลุ่มคน บางธุรกิจ หรือบางพื้นที่ ทำให้เศรษฐกิจมีความเปราะบาง เราจำเป็นต้องเปลี่ยนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะต้องเร่งกดดันจากการทำลายล้างทางดิจิทัล (digital disruption) และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ดังนั้น ถ้าเราไม่ทำให้การเจริญเติบโต (growth) สามารถแบ่งปันกันในวงกว้าง เราจะไม่สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน

**ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร** คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบภาษี และการปฏิรูประบบงบประมาณ โดยเราสามารถมีแหล่งรายได้ที่สำคัญสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย ได้แก่

1. จัดระบบความสำคัญก่อนหลังในการจัดสรรงบประมาณประจำปี กล่าวคือ ลดงบที่ไม่จำเป็นและไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
2. ยกเลิกสิทธิพิเศษและค่าลดหย่อนทางภาษีสำหรับมหาเศรษฐีและกลุ่มทุนขนาดใหญ่ เช่น BOI และ Capital Gain Tax
3. เก็บภาษีเพิ่มจากส่วนต่างของกำไรที่ได้จากการขายหลักทรัพย์และที่ดิน
4. ปรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและ



# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/บทบรรณาธิการ

วันที่: พฤษภดับดี 4 - เสาร์ 6 มกราคม 2567

ปีที่: 43 ฉบับที่: 3954 หน้า: 6(บน)

Col.Inch: 75.93 Ad Value: 94,912.50 PRValue (x3): 284,737.50 คลิป: ๗๕

หัวข้อข่าว: บทความ: การพัฒนาบ้านอายุผู้สูงอายุ เพื่อระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรม

สิ่งปลูกสร้างให้มีประสิทธิภาพ

5. ลดเกณฑ์ยกเว้นภาษีการรับมรดก ที่มูลค่า 100 ล้านบาท ส่งผลให้ผู้ได้รับมรดกไม่ถึง 100 ล้านบาท ก็จะได้รับยกเว้นภาษี ควรจะปรับลดลงมาให้สมเหตุผลผลมากกว่านี้

6. เพิ่มอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล และ อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะอัตราต่ำเกินไปเมื่อเทียบกับสากล

7. ปรับระบบภาษีเงินได้ ไม่ว่าจะมาจากแหล่งใดก็ตามต้องเสียภาษีในอัตราเดียวกันหมด ไม่ใช่เหลื่อมล้ำกันระหว่างภาษีรายได้ที่จัดเก็บจากเงินเดือน เงินปันผล กำไร หรือ ที่ดิน ซึ่งโดยเฉลี่ยคนรวยเสียภาษีในอัตราต่ำกว่ามนุษย์เงินเดือน

8. หน่วยงานของรัฐที่ถือครองที่ดินมากเกินจำเป็นและไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ควรนำมาให้ประชาชนเช่าทำมาหากิน เมื่อประชาชนมีฐานะดีขึ้น รัฐจะเก็บภาษีได้มากขึ้น

ในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ปีนี้ธนาคารโลกยืนยันเสนอหลายครั้งผ่านสื่อให้ขึ้น VAT เป็น 10% ตามรายงาน **“การประเมินรายได้และรายจ่ายภาครัฐของประเทศไทย-การส่งเสริมขนาดที่ทั่วถึงและยั่งยืน”** โดยผู้เขียนเห็นว่า ควรทำ earmarked คือ เก็บเพิ่มเอามาใช้จ่ายตรงให้เป็นประโยชน์กับประชาชน และ ต้องควบคุมการฉวยโอกาสขึ้นราคาของนายทุนที่ยึดกุมธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง

แน่นอนว่า ประเทศไทยก็ยังมีโอกาสเลือกทิศทาง ที่มีเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นธรรม ไม่ใช่กระจุกทรัพยากร และโอกาสเพียง แค่นคนส่วนน้อยบนยอดปิรามิดแบบคนส่วนใหญ่ทำงานทั้งชีวิตก็ไม่มีโอกาสได้ลิ้มตาอ้าปาก ทั้งที่ร่วมจ่ายภาษีการบริโภคมาตลอด ในขณะที่ตระกูลรวยสุดกอบโกยด้วยการเอารัดเอาเปรียบจากการผูกขาด และมีอำนาจเหนือตลาด เพราะเราคงไม่อยากจะเห็นภาพที่ความเหลื่อมล้ำสะสมมากเข้า จนในที่สุดกลายเป็นโศกนาฏกรรมตามประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ในเมื่อประเทศไทยจำเป็นต้องหาแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับงบประมาณข้าราชการ และ งบประมาณพยาบาลข้าราชการ ที่จะพุ่งขึ้นในอนาคต ก็ควรจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยใช้หลักวิชาการทางการคลัง ทั้งด้านงบประมาณและภาษี เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างด้านความเหลื่อมล้ำของประเทศ ช่วยสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยด้วยระบบสวัสดิการ และ เป็นเส้นทางอันพึงปรารถนาของการพัฒนาที่ยั่งยืนและปรองดอง

## สิ้น 'ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี' อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์



MATICHON ONLINE

อัปเดต 29 นาทีที่แล้ว • เผยแพร่ 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ติดตาม



ONLINE

### สิ้น ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ ดร.ชาญวิทย์โพสธอาลัย

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2567 **ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ** อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนตัวเผยแพร่ว่า **ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี** อดีตรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว โดยระบุว่า

“Rest In Peace ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี (2477-2567) อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์ ได้จากเราไปวันนี้เมื่อ 20.18 น. ผลงานดีเด่น ที่เธอได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัย คือขยายวิทยาเขตจากท่าพระจันทร์ ไปรังสิตตามเจตนารมณ์ของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และการตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ที่กลายเป็นโรงพยาบาลชั้นนำสุด ในจังหวัดปทุมธานีปัจจุบัน ขอให้เธอจงสูสีคดีในสัมปรายภพนั้นไปเลย”

สำหรับประวัติ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ เป็นอธิการบดีตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 ถึง 31 พฤษภาคม 2531 และได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนอธิการบดีช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อปี 2519 ระหว่างเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 และช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย พ.ศ.2525 ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ขณะ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคณะ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มขยายพื้นที่การศึกษาไปยังศูนย์รังสิต ปทุมธานี และเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2478 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

เข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรโทสังกัดสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาโอนสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2507 ในตำแหน่งอาจารย์ ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งบริหารหลายตำแหน่ง ตั้งแต่อาจารย์ หัวหน้าภาควิชาการเงิน และการธนาคาร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสภา



หน้าหลัก > ข่าวด่วน > อาลัย..สิ้น "ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี" อดีตอธิการบ...

# อาลัย..สิ้น "ศ.คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี" อดีต อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์

ข่าวด่วน



3 ม.ค. 2567 - 00:03 น.

อาลัย..สิ้น “ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี” อดีตอธิการบดี  
ม.ธรรมศาสตร์ สิริอายุ 90 ปี

วันที่ 2 ม.ค.67 ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์ ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีต  
รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้  
ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว โดยระบุว่า

“Rest In Peace ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี (2477-2024) อดีตอธิการบดีธรรมศาสตร์ ได้จากเราไปวันนี้ เมื่อ 20.18 น. ผลงานดีเด่น ที่เธอได้ทำไว้กับมหาวิทยาลัย คือขยายวิทยาเขตจากท่าพระจันทร์ ไปรังสิต ตามเจตนารมณ์ของ ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และการตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ที่กลายเป็นโรงพยาบาลชั้นนำสุด ในจังหวัดปทุมธานี ปัจจุบันขอให้เธอจงไปสู่สุคติในสัณปรายภพชั้นปลาย”

สำหรับประวัติ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ เป็นอธิการบดีตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ 2525 ถึง 31 พฤษภาคม 2531 และได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนอธิการบดีช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ เมื่อปี 2519 ระหว่างเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 และช่วงต่อเนื่องจากศาสตราจารย์ ประภาศน์ อวยชัย พ.ศ.2525 ก่อนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ขณะ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดตั้งคณะใหม่เพิ่มขึ้นอีกหลายคณะ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นผู้ริเริ่มขยายพื้นที่การศึกษาไปยังศูนย์รังสิต ปทุมธานี และเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2478 สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา

เข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรโทสังกัดสำนักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ต่อมาโอนสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2507 ในตำแหน่งอาจารย์ ได้รับแต่งตั้งในตำแหน่งบริหารหลายตำแหน่ง ตั้งแต่อาจารย์ หัวหน้าภาควิชาการเงิน และการธนาคาร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายก

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นลาออกเพื่อรับตำแหน่ง  
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2543

ที่มา : มติชน

 ติดตามข่าวสด



Khaosod - ข่าวสด  
20,108,979 followers

Follow Page

# ข่าวเด

